



Chương trình bảo tồn rùa châu Á Tổ chức Indo - Myanmar Conservation



Indo-Myanmar
Conservation

Bảo vệ hôm nay để nhìn thấy ngày mai...

Liên tục cập nhật

Để theo dõi những thông tin mới nhất về công tác bảo tồn rùa cạn và rùa nước ngọt Việt Nam,



Lưới mới được đặt tại khu vực cửa đập. Ảnh: Phạm Văn Thông - ATP

Lưới chắn rùa trên hồ Đồng Mô được thay mới

Vào cuối tháng 09 năm 2016, Chương trình Bảo tồn rùa châu Á (ATP) thuộc Tổ chức Indo-Myanmar Conservation đã tiến hành thay mới tám lưới chắn dài 150m, rộng 20m tại hồ Đồng Mô, ngoại thành Hà Nội. Lưới chắn này là biện pháp duy nhất để ngăn chặn cá thể rùa Hoàn Kiếm (*Rafetus swinhoei*) hoang dã duy nhất được biết đến trên thế giới khỏi thoát khỏi hồ khi mở cửa đập.

Việc thay thế lưới mới là vô cùng cần thiết khi mực nước đang lên cao một cách đáng báo động. Lưới cũ đã được đặt từ năm 2013, bị chìm sâu vào lớp bùn ở đáy hồ và bị hủy hoại nghiêm trọng bởi hoạt động đánh bắt cá trên hồ.

Các cán bộ toàn thời gian của ATP đã và đang tiến hành các hoạt động tuần tra, giám sát tại hồ Đồng Mô và 04 khu vực triển vọng khác. Với diện tích mặt nước lớn, để duy trì các hoạt động bảo vệ, giám sát tại các khu vực trên, tài chính và nhân lực hạn chế đã gây không ít khó khăn cho các nỗ lực của ATP. Nếu quý vị mong muốn tài trợ hay đóng góp một phần cho công việc của chúng tôi, xin vui lòng xem chi tiết tại website <http://www.asianturtleprogram.org>, hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi tại địa chỉ hòm thư support@asianturtleprogram.org

Thông cáo báo chí: Phạm Văn Thông – ATP/IMC

Ngày: 06/10/2016

Chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Quý đối tác về các hệ sinh thái trọng yếu (CEPF), Quỹ Bảo tồn Rùa (TCF) và IUCN đã tài trợ cho dự án bảo tồn loài rùa Hoàn Kiếm.



Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:

Chương trình bảo tồn rùa châu Á - Tổ chức In-do-Myanmar Conservation
Phòng 1806, tòa nhà Bắc Hà C14, phố Tố Hữu, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: +84 (0) 4 7302 8389

Email: info@asianturtleprogram.org

Website: www.asianturtleprogram.org

Facebook: www.facebook.com/AsianTurtleProgram

Thả lưới là biện pháp duy nhất hiện nay để ngăn chặn cá thể rùa Hoàn Kiếm hoang dã trốn thoát khỏi hồ khi mở cửa đập để xả nước. Ảnh: Phạm Văn Thông - ATP



Do những cơn mưa lớn gần đây ở Đông Mô, mực nước hồ đã dâng cao một cách đáng báo động. Nếu cửa đập Đông Mô được mở để xả lũ, một lần nữa, cá thể rùa Hoàn Kiếm trong hồ có thể thoát ra ngoài. Ảnh: Nguyễn Văn Trọng - ATP